



รายงานผล
การสร้างวัฒนธรรม
(NO Gift Policy)

เทศบาลตำบลท่าแสง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประจำปี พ.ศ.2567



เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่



NO GIFT POLICY

งดรับ งดให้ ของขวัญทุกเทศกาล

งด การให้ ไม่รับ ของขวัญ

หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาล และในทุกโอกาส
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรงอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน

ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

NO Gift Policy



การประชุมรับมอบนโยบายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามนโยบาย No Gift Policy



เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลท่าแลง ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง โดย นายพรชัย ภู่อะหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง เป็นประธานในการมอบนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมพลังเพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง ไม่กระทำการ

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด ทั้งในขณะ ก่อน และหลัง ปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยึดถือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน และเน้นย้ำให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าแลง ดำเนินการตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

๑. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลท่าแลง **งดรับ**ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลท่าแลง

๒. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลท่าแลง **งดให้**ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลท่าแลง

๓. ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของเทศบาลตำบลท่าแลง ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ/ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพรสมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้

